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ชื่อวิทยานพินธ          ฟกฮฺนพินธของชัยคมฺุหัมมัด บิน อิสมาอีล ดาวูด อัลฟะฏอนีย 
 ในหนังสือ วุชาหฺ อัลอัฟรอหฺ วะอิศบาหฺ อัลฟะลาหฺ                                    
ผูเขียน                       นาย  รอยะ  หวันโสะ  
สาขาวิชา                   อิสลามศึกษา 
ปการศึกษา                2552 
 
 

บทคัดยอ 
 

           การศึกษาวจิัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ  1) ศึกษาววิัฒนาการฟกฮฺนพินธใน
ปตตานีตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน   2)  ศึกษาชีวประวัติของทานชัยคฺ มหุัมมัด บิน อิสมาอีล อัด
ดาวูดยี อัล ฟะฏอนีย 3)ศึกษารายละเอยีดเกี่ยวกับหนังสอืวุชาหุ อัลอัฟรอหฺ วะอิสบาหุ อัลฟะ
ลาหฺ 4)ศึกษาวิเคราะหเนือ้หาของหนังสือวุชาหุ อัลอัฟรอหฺ วะอิสบาหุ อัลฟะลาหฺ                            
โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารปฐมภมูิ ทุติยภูมิ   และวเิคราะหขอมูลโดยใชหลักการอุศูลุ 
อัลฟกฮฺ   หลักการเกาะวาอิด อัลฟกฮฺ  และหลักการหะดษี    

จากการศึกษาวิเคราะหพบวา  
1. การนิพนธฟกฮฺในปตตานี เร่ิมตั้งแตศตวรรษที่  18    ของคริสตศักราช  ได

มีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเมื่อมีนักกฏหมายอิสลามไดนิพนธตํารากฏหมายอิสลามหรือกิตาบญาวี
เปนตําราในการเรียนการสอน  สงผลใหการศึกษาวิชาการฟกฮฺในปตตานีไดรับการตอบรับเปน
อยางดีจากนักศึกษาทั้งในและตางประเทศ  อยางไรก็ตามการนิพนธและการศึกษาวิชาการฟกฮฺ
ในยุคนั้นก็ยังเรียนเฉพาะแนวมัษฺฮับชาฟอียเทานั้น   ตอมาในปลายศตวรรษที่ 20 ของ
คริสตศักราชจนถึงปจจุบัน  ฟกฮนิพนธในปตตานีเร่ิมมีการพัฒนาขึ้นอีกระดับหนึ่งเมื่อการ
นิพนธฟกฮที่มีการนําทัศนะของมัษฺฮับอ่ืนที่นอกเหนือจากมัษฺฮับชาฟอียมาใชในสังคมปตตานี
ซ่ึงสอดคลองกับธรรมชาติของวิชาการฟกฮฺซ่ึงเปนศาสตรที่เปดโอกาสใหมีการวินิจฉัย แสดง
ทัศนะและอางอิงถึงที่มาของหลักฐานพรอมกับมีการพิสูจนวาหลักฐานของทัศนะใดมีน้ําหนัก
มากกวากัน 

2.  ทานชัยคมฺุหัมมัด บนิ อิสมาอีล ดาวดู อัลฟะฏอนยี หรือชัยคฺนมิัตกือจิก 
เกิดที่เมืองปุเลาดุยง ประเทศมาเลเซียเมื่อปค.ศ.1844   เสียชีวิตเมื่อปค.ศ. 1915 ศพของทานถูก
ฝงไวที่สุสานมะอฺลาอ ประเทศสะอูดิอาราเบีย ทานเปนอุละมาอทีม่ีความเชี่ยวชาญทางดาน
กฎหมายอิสลาม และมีผลงานทางวิชาการมากมาย หนึ่งในนัน้คือหนังสือวุชาหฺ อัลอัฟรอหฺ    
วะอิสบาหฺ อัลฟะลาห ฺหนังสือสะวาฏิอฺ อัลบัรกฺ และหนงัสือมัฏละอฺ อัลบัดรอยน เปนตน 
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3. หนังสือวุชาหฺ อัลอัฟรอหฺ วะอิสบาหฺ อัลฟะลาห ฺ เปนหนังสือฟกฮแฺนวมษัฺ
ฮับชาฟอีย    มีเนื้อหาทั้งหมด   64  หนาเขียนดวยภาษามลายูอักษรญาวีปตตานี  ซ่ึงทานชัยคฺ 
มุหัมมัด บิน อิสมาอีล ดาวูด อัลฟะฏอนีย ไดแบงเนื้อหาเกี่ยวกับกฏหมายอิสลามในหนังสือเลม
นี้ออกเปนสองตอน   ตอนทีห่นึ่งกลาวถึงการทําความสะอาด  ตอนที่สองกลาวถึง การละหมาด  
    4. รูปแบบการนิพนธหนังสือเลมนี้ทานไดมีการเขียนบทนํา มีการเขยีนเนื้อ
เร่ือง และมีการเขียนบทสงทาย สวนแหลงที่มาของเนื้อหา ทานไดแปลเปนภาษามลายูจาก
หนังสือตนฉบบัที่เปนภาษาอาหรับ และคัดลอกจากหนงัสือที่เปนภาษามลายู เนื้อหามาจาก
หนังสือที่เปนภาษาอาหรับเชนหนังสือหาซิยะฮ อัลบารีูย ฟตหฺ อัลวะฮฺฮาบ อัล อัซการฺ เปน
ตน เนื้อหาทีเ่ปนภาษามลาย ูเชน สะบีล อัลมุฮฺตัดดีน มฏัละอฺ อัลบัดรอยนฺ เปนตน 

5. วิธีการอธิบายบทบัญญัติทานไดอางหลกัฐานจากอัลกรุอาน อัลหะดษี อิจญ
มาอ กิยาส อุรฟ และการตัรญีหฺ การอางอายะฮจฺากอัลกรุอาน มีทั้งหมด 7 อายะฮโดยที่มิไดระบุ
วาอยูในสูเราะฮ อายะฮที่เทาไร ทานไดอางอายะฮมาเพือ่เปนหลักฐาน แตบางครั้งทานอางอา
ยะฮฺมามิไดเพือ่เปนหลักฐานแตอยางใด สวนการอางหลักฐานจากหะดีษมีทั้งหมด 30 หะดษี 
โดยที่ทานมิไดระบุระดับของหะดษี  แหลงที่มาของหะดษี ทานไดอางดวยหะดษีที่เศาะหี้หฺมี
ทั้งหมด14 หะดีษ แตบางครั้งทานอางจากหะดษีเฏาะอีฟมีทั้งหมด 9 หะดษี บางหะดีษเปนหะ
ดีษที่เมาฏอฺมทีั้งหมด 4 หะดีษ  ผูวิจยัคนแลวไมพบม ี 3 หะดีษ นอกจากการอธิบายกฎหมาย
อิสลามโดยอางหลักฐานจากอัลกุรอาน อัลหะดษี อัลอิจญมาอ อัลกิยาส อัลอุรฟฺ และการตัรญีหฺ
แลว กย็ังมีการอธิบายกฏหมายอิสลามที่มิไดอางหลักฐานแตอยางใด ซ่ึงถือวาเปนวิธีที่ทานได
ใชนิพนธในหนังสือเลมนี้เปนสวนใหญ 
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ABSTRACT 
 This research aims to study the evolution of fiqh (jurisprudence) authorship in Patani 
from its inception to the present. It also attempts studying the biography of Shiekh 
Muhammad bin Ismail Dawud al-Fatani; followed by studying the methodology in the book 
of " Wushah al-Afrah wa-Isbah al-falah" by the mentioned Sheikh.; Next by examining the 
content of the book in question through an analytical study. The researcher in this study has 
relied on collecting all material from related scientific sources. 

The analytical study found: 
      1 - Evolution of Fiqh Authorship:       The authorship in Patani began in 18 AD 
and evolved considerably by the time scholars authored Fiqh books in Malay Javanese to 
teach their children in Patani, thus the Fatani people priding themselves of such valuable 
literature from then to date.  In this sense local students and from abroad began learning the 
science of Fiqh in addition to other sciences within Patani. However, the nature of authorship 
Patani then focused only on the Principles of al-Shafi’i doctrine (sect), though it evolved to 
accommodate other sects at the end of the 20th C., which resulted in the emergence of 
consensus point of views and a different issues pertaining jurisprudence which engaged the 
community to profoundly study Fiqhi in light of the principles of other sects, because the 
nature of science of Fiqh needs indeed study, analysis and deduction. 
     2- Profile of the author:     The Shiekh Muhammad bin Ismail Dawud al-Fatani, a  
Malay known as " Sheikh Nikmat Kejik." Born in the village of born at Duyong island 
Malaysia in 1844 and passed away in 1915; was buried at Ma’la’ cemetery in Saudi 
Arabia. A prolific and renewed, learned scholar and an expert in Islamic Law. Among his 
famous books are:  Wushah al-Afrah wa Isbah al-Falah and al-Matla’ al-Badrain 
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    3-Content of the book: his book “Wushah al-Afrah wa Isbah al-Falah” is 
considered one of  Shafi'i  Fiqh books; it comprises 64 pages written in Pattani Malay. The 
author divided this book into two essential books: In the book he talked about the purity and 
its related aspects, while in the second, about prayer and related matters.  
    4- How book was authored: “Wushah al-Afrah wa Isbah al-Falah" includes an 
introduction, content and conclusion, and that is by taking the content and translating the text 
transferred into the Malay language, (Malayu Pattani dialogue)   such as Hashiah al-Bajuri,   
Fath al-Wahhab, Rawdah al-Talibin, and al-Majmu’, among others.; as well as translating 
the original Malay books he authored, such as Sabil al-Muhtaddin,  and Mutla’ al-Badrain. 
    5 - The way of inference: In this book the author Shiekh Muhammad bin Ismail 
Dawud al-Fatani made inferences from Qur’anic verses, Prophetic hadith, ijma’  (consensus), 
Qiyas, and “urf (custom), and Tarjih where necessary. He quoted eight verses as inferences 
though he did not indicate their chapters and numbers. As for the hadith he reported by 
thirty,  only one of them is written in Arabic, and the twenty-nine hadith he did not mention 
their matin (text). but only translated then into the Malay. These ahadith are different in 
terms of their degree of sihah (authenticity), da’f (weakness) and wad’ (fabrication). There 
are  fourteen (14) authentic Hadith, nine (9) weak ,  and four (4) fabricated 
ones. Furthermore, there are three (3) other Hadith whose matin  and degree the researcher 
did not find.         
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  لشيخ محمد بن اسماعيل الداودي الفطاني في كتابه وشاح       المنهج الفقهي لضوع البحث  مو
      الأفراح وإصباح الفلاح     

 الاسم                 السيد روياء  وان سوء
 التخصص             الدراسات الاسلامية 

2552العام الد راسى          
 

ص البحث لخمست  
 

لفقه    تأليف    تطور    دراسة     إلى    البحث    هذا    يستهدف    الوقت     إلى    نشئته   منذ   طاني ف   في   ا
 في  الفقهي    المنهج    دراسة     ثم   الفطاني     الداودي        اسماعيل     بن   محمد   الشيخ    سيرة   دراسة     ايضا      ويحاول        الحاضر،   

 الكتاب    مضمون    دراسة     ثم   الفطانى،      الداودي        اسماعيل     بن   محمد   للشيخ "   الفلاح     وإصباح     الأفراح       وشاح    " كتاب  
  .به المتعلقة العلمية الكتب من المعلومات بجمع الدراسة فى الباحث واعتمد. تحليليا دراسة المذكور

   -:وقد توصل البحث إلى النتائج التالية   
 تطور قد تأليفه وكان الميلادي، 18 قرن في بدأ قد فطانى فى الفقه تأليف كان: الفقه تأليف تطور -1 

 أخذ وبذلك فطاني، في أبنائهم تدريسل الجاوية الملايوية باللغة الفقه كتب العلماء ألف عندما ملموسا تطورا
 العلم طلاب بدأ المنطلق هذا ومن. هذا عصرنا إلى الوقت ذلك منذ القيمة المؤلفات ذه يفتخرون الفطانيون

 وقتـئذ التأليف وطبيعة فطانى، فى العلوم من وغيره الفقه علم تعلم على يقبلون وخارجها البلاد داخل فى
 اية فى الأخرى المذاهب إلى فطانى فى الفقه تأليف تطور وقد فقط، لمذهب يعالشاف الفقه على تركّز كانت
 جعلت الفقهية المسائل من عديد تجاه المختلف النظر ووجهة الآراء ظهور الى ذلك أدى حيث م، 20  القرن
 واستدلال لوتحلي دراسة إلى تحتاج الفقه علم طبيعة لأن الأخرى، المذاهب على الفقه دراسة في يخوض اتمع

            . وترجيح
 الشيخ"  بـ المعروف الملايوى  الفطانى  الداودي اسماعيل بن محمد الشيخ هو: بالمؤلف التعريف -2 

 العربية المملكة المكرمة بمكة وتوفى م، 1844 سـنة ماليزيا ترانجكانو دويونج فولو  بقرية ولد". صغير مة نيء
 وإصباح الأفراح، وشاح كتاب المشهورة مؤلفاته ومن. معلاء مقبرة في ودفن م، 1915 سنة فى السعودية
              .  وغيرهما البدرين، ومطلع الفلاح،

 الشافعي، الفقه كتب ضمن من" الفلاح وإصباح الأفراح وشاح "كتابه يعتبر: الكتاب مضمون- 3  
  كتابين إلى الكتاب هذا االله هرحم المؤلف قسم وقد. الفطانية الملايوية باللغة مكتوبا صفحة 64 من ويتألف
.ا يتعلق وما الصلاة عن تكلم والثانى ا، يتعلق وما الطهارة عن تكلم الأول الكتاب ففي: أساسيين

 والمضمون المقدمة  على يشمل وهو": الفلاح وإصباح الأفراح وشاح "كتابه تأليف كيفية-4  
 وفتح الباجوري، كتاب مثل من الملايوية اللغة الى المنقول للنص ترجمته مع المحتوى بنقل وذلك والخاتمة،
 سبيل كتاب مثل من الأصلي الملايوي المحتوى بنقل وكذلك. وغيرها واموع، الطالبين، وروضة الوهاب،
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              .  وغيرهما  البدرين، ومطلع المهتدين،
 الكتاب هذا فى طانيالف الداودي اسماعيل بن محمد الشيخ المؤلف استدل وقد: الاستدلال طريقة -5  

 بلغ وقد. الترجيح يقتضي فيما بالترجيح وقام والعرف، والقياس والإجماع النبوية والأحاديث القرآنية بالآيات
 وأما. ورقمها سورتها يبين لم أنه إلا آيات ثماني إلى هذاالكتاب فى ا استدل التى القرآنية الآيات عدد

 وعشرون وتسعة  بالعربية كتبت فقط منها واحدٌ حديثٌ حديثا، ثلاثين فيها أورد فقد النبوية الأحاديث
 والضعف الصحة حيث من درجتها وتختلف فقط، الملايوية إلى بترجمتها اكتفى بل بِمَتْنِهَا يأتِ لم حديثاآخر
  أحاديث، تسع إلى الضعيفـة والأحاديث حديثا، عشر أربعة إلى الصحيحة الأحاديث عدد بلغ قد. والوضع
  .ودرجتها متنها على الباحث يقف لم أخرى أحاديث ثلاث وهناك. أحاديث أربع إلى الموضوعة اديثوالأح

          
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                    
                    
                    
                    
                    
    

  
  
  




